



Office of the Bishop

Ngày 13 Tháng 1 Năm 2019

LỄ CHÚA CHỤ PHÉP RỬA

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Ân Sủng và bình an ở cùng quý vị.

Thực là hứng khởi để chia sẻ với quý vị về kết quả của Quy Trình Nhìn về Tương Lai của Giáo Phận (The Diocesan Visioning Process). **Trước tiên, Cám Ơn** tất cả quý vị đã cầu nguyện cho quy trình nhìn về tương lai này và những người đã đích thân chia sẻ với tôi nguyện vọng và những quan tâm của mình trong những cuộc hội thảo trong mùa hè vừa qua. Trong suốt những tháng kể tiếp đó, với sự trợ giúp ý tưởng và lời cầu nguyện của quý vị, Tôi đã gặp gỡ Nhóm Nhìn về tương lai của chúng ta (our visioning Team) để tìm ra bước đường tiến tới cho giáo phận chúng ta.

Tôi nhận thấy có ba nhu cầu nổi trội nhất: hiệp nhất trong giáo phận, chữa lành trong nhiều giới và mong ước trở nên những môn đệ sâu sắc (effective) của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó Giáo Hội sẽ phát triển. Do đó:

Hình Ảnh Tương Lai của chúng ta là trở thành **Một Gia Đình**: Hợp nhất cũng là điều Chúa muốn cho mỗi người chúng ta: để biết chúng ta là Gia Đình của Ngài và để biết Chúa Giêsu chính là đấng liên kết chúng ta lại với nhau.

Hình Ảnh Tương lai của chúng ta là **Được Phục hồi trong Chúa Kitô**: Mong chờ sự chữa lành cũng là điều Chúa muốn cho chúng ta và cũng là lý do Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian. Chữa lành là tâm điểm sứ vụ của Chúa Giêsu. Cũng như thời Chúa Giêsu, Chữa lành ngày nay bao gồm cả cá nhân lẫn văn hóa. Là những cá nhân và các giáo xứ, là một giáo phận địa phương hay giáo hội công giáo hoàn vũ, tất cả đều có một nhu cầu chữa lành và sự tự do mà sự chữa lành đem lại.

Hình Ảnh Tương Lai của chúng ta là **Được Trang Bị cho Sứ Mệnh**: Có một ước vọng để hiểu biết và đáp lại ơn gọi khi rửa tội là trở nên môn đệ Chúa, có khả năng đem người khác đến với Thánh Tâm Chúa, nơi của sự đoàn kết và chữa lành thực sự. Thực vậy, Đây là chính sứ mệnh Chúa Giêsu trao cho mỗi người chúng ta khi được rửa tội nhân danh Ngài.

Và do đó, Hình Ảnh Tương Lai của chúng ta là thế này: **Một Gia Đình: Được Phục Hồi Trong Chúa Kitô – Được Trang Bị cho Sứ Mệnh**. Nó phát xuất từ chính quý vị và được đặt trên nền tảng vững chắc đức tin của chúng ta.

Nếu chúng ta biết mình đang đi về đâu, chúng ta phải tìm cách tiến tới đó phải không ?

Chúng ta đã nhận ra 3 điểm ưu tiên (lĩnh vực cần nhắm tới) và trong mỗi ưu tiên này đều có những mục tiêu thích thú và tham vọng để theo đuổi sẽ giúp chúng ta tiến nhanh chóng tới cái viễn ảnh đó.

*Diocese of Kansas City - St. Joseph*

20 W. 9th Street • Kansas City, Missouri 64105 • 816-756-1850 • Bishop's Fax: 816-756-2105 • [bishopsoffice@diocesekcsj.org](mailto:bishopsoffice@diocesekcsj.org)

Tôi rất tin tưởng những ưu tiên mà chúng ta nhắm tới này để thay đổi mỗi gia đình, và mỗi giáo xứ trong 3-5 năm tới, Trước tiên qua sự chia sẻ suy tư và quyết tâm thực thi, thứ đến, bằng chia sẻ hành động và một phong trào hướng tới Cái Nhìn về Tương Lai chung của chúng ta.

Sau cùng, xin được nói thêm rằng, **vấn đề này trở nên quan trọng** là vì chúng ta đang sống dưới đám mây mù giăng tới vì những tội phạm của một số mục tử.

Và chúng ta đang ở trong một thời điểm của lịch sử khi chúng ta đang sống nhờ vào tài sản tinh thần của thế hệ vừa qua hình như đang trong chiều hướng suy thoái. Trong một thế hệ chúng ta thường bị cám dỗ sống vô cảm và chấp nhận giải pháp “sống cho qua” chúng ta dễ chấp nhận sống cuộc sống “nhỏ nhen”. Điều này không phát sinh từ Chúa Thánh Linh và dẫn tới một Giáo Hội èo ọt, không sức sống.

Thay vào đó, tôi kêu gọi quý vị cùng tôi đón nhận Hình Ảnh Tương Lai này với cả tấm lòng và tâm trí. Cuối cùng, Đây không phải là chúng ta làm gì, nhưng **Chúa sẽ làm gì qua chúng ta khi chúng ta mở rộng chính mình ta cho quyền năng của tình yêu và sự sống của Ngài**. Chúng ta phải đặt một kế hoạch táo bạo cho chính mình, nhưng tôi tin rằng đây là con đường để đổi mới và hợp nhất chân tình sâu sa hơn.

Để chuẩn bị tinh thần cho chính chúng ta, Tôi chỉ định một **NĂM THÁNH GIÁO PHẬN** bắt đầu từ *Thứ Tư Lễ tro* năm nay (Ngày 6 Tháng Ba Năm 2019) và kết thúc vào *Ngày lễ Chúa Chịu Phép Rửa* ( Ngày 12 Tháng 1 Năm 2020)

Năm Thánh này sẽ được nổi bật qua kinh nguyện chung và các luật định để chúng ta có thể mở lòng cho Chúa Thánh Linh và được biến đổi nhờ sự đổi mới của (tâm tư),” để chúng ta “có thể chứng thực rằng cái gì là ý muốn của Chúa” (cf,Romans 12:2). Quý vị sẽ sớm được nghe nhiều về vấn đề này.

Nguyện xin tình yêu thương và sự chuyển cầu của các quan thầy của giáo phận, Mẹ Maria vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh Giuse, Bạn thanh sạch Mẹ và Thánh John Francis Regis.

Chân Thành Trong Chúa Kitô,

+ *James V. Johnston, Jr.*